
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๑ 

สรุปมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

คร้ังท่ี  ๘/๒๕๕๑ 
วันศุกรท่ี  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 

ณ  หองบานแกว   อาคารสํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี
———————————————— 

วาระที่   ๑ เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 ดร.อาชว  เตาลานนท  นายกสภามหาวิทยาลัย  ประธานการประชุม แจงวา ขอมอบ
ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ   สําหรับปการศึกษาที่  ๒  จํานวน  ๑๐  ทุนการศึกษา  รวมเปนจํานวนเงิน  
๑๐๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

วาระท่ี   ๒ เร่ืองท่ีอธิการบดีแจงใหท่ีประชุมทราบ 

๒.๑ เร่ือง  “โครงการ วีนิไทย รวมใจปลูกปะการัง ๘๐,๐๐๐ ก่ิง ท่ีเร่ิมตน เพื่อลนเกลา" 
  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๑  ไดไปรวมงานแถลงขาวโครงการ วีนิไทย รวมใจปลูก
ปะการัง ๘๐,๐๐๐ กิ่ง ที่เร่ิมตน เพื่อลนเกลา  ณ โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงบริษัท วีนิไทย จํากัด 
(มหาชน) รวมกับมูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตรทางทะเลและการอนุรักษ โดยความอุปถัมภของ บมจ.วีนิไทย  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กองทัพเรือ  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี  รวมกับพื้นที่ชายฝงทะเลของเกาะขาม ชองแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี   เกาะหวาย จังหวัดตราด   เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง  และเกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ       
ในการจัดโครงการนี้  ซ่ึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีเปดโครงการฯ  ในวันอังคารที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑              
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี  และมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดรับเชิญรวมงานในวันพิธี
เปดโครงการฯ  เพื่อเฝาทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
พรอมทั้งรับพระราชทานของที่ระลึกและรวมฉายพระรูปหมู   

๒.๒ เร่ือง  ประชุมสัมมนาโครงการติดตามและประเมินผลการบังคับใชพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  ไดเขารวม
ประชุมสัมมนาโครงการ “ติดตามและประเมินผลการบังคับใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗”  จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑         
ณ โรงแรมมณีจันท รีสอรท แอนด สปอรตคลับ  จังหวัดจันทบุรี   ซ่ึงเปนการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๒

ประเด็นปญหา อุปสรรคและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใชพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อนําประเด็นปญหาที่สําคัญมาศึกษาวิเคราะหและนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยวิทยากร คือ ศ.ดร.วิษณุ  เครืองาม       
ซ่ึงมีผูบริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลางเขารวมการสัมมนาครั้งนี้ รวมจํานวน ๑๒ แหง 

๒.๓ เร่ือง  “งานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ธงชัย  สังแกว” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีไดขอพระราชทานเพลิงศพให  ดร.ธงชัย  สังแกว  
ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ที่ถึงแกกรรมเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
โดยตั้งบําเพ็ญกุศลศพ  ณ วัดจันทนาราม  อําเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี   และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
ดร.ธงชัย  สังแกว  ในวันอาทิตยที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑  เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ วัดจันทนาราม  อําเภอเมือง  
จังหวัดจันทบุรี 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 
วาระท่ี   ๓ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑ 

 รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ เมื่อวันศุกรที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ณ หองบานแกว   อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี   จํานวน  
๑๕  หนา (เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม) 
 มติท่ีประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี  ๗/๒๕๕๑  โดยใหแกไขขอความ
ดังนี้ 

๓.๑ หนา ๓  วาระที่ ๒.๖  ขอความวา “วันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑”  ใหแกไขเปน  “วันท่ี 
๒๔-๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑” 

๓.๒ หนา ๕ วาระที่ ๔.๖  ขอความวา “นําเสนอวาในครั้งนี้เปนเพียงการสงขอมูลเพิ่มเติม
อีกครั้ง สวนการนัดฟงคําพิพากษานั้น ศาลปกครองจะแจงมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง” ใหแกไขเปน 
“นําเสนอวา ศาลปกครองระยองแจงใหมหาวิทยาลัยสงขอมูลเพิ่มเติมอีกคร้ัง สวนการนัดฟงคําพิพากษานั้น  
ศาลปกครองระยองจะแจงมายังมหาวิทยาลัยอีกคร้ังหนึ่ง” 

๓.๓ หนา ๗  วาระที่ ๕.๓  ใหเพิ่มเติม “มติท่ีประชุม  ขอ ๑.๓”  ดังขอความตอไปนี้ 
 “๑.๓  ขอมูลท่ีใชประกอบการพิจารณาใชขอมูลของมหาวิทยาลัยท่ีรองอธิการบดี  
ฝายวิชาการนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนและตัวบุคคลท่ีจะเกษียณอายุราชการเพื่อตอ
เวลาราชการ 

๑.๓.๑  คณะครุศาสตร  คณบดีไดใหการยืนยันตอคณะกรรมการฯ วาขอมูลท่ี
มหาวิทยาลัยนําเสนอนั้นถูกตอง 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๓ 

๑.๓.๒  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณบดีไมขอยืนยันในความ 
ถูกตองของขอมูล   ขอนํากลับไปตรวจสอบความถูกตอง  และถาหากขอมูลไมถูกตองจะทําบันทึกทักทวง 
ภายในวันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  และหากมีการทักทวงใหถือวามตินั้นตกไป” 

๓.๔ หนา ๗  วาระที่ ๕.๓   ใหแกไข  “มติท่ีประชุม ขอ ๒”  เปนขอความ ดังตอไปนี้ 
“๒.  การพิจารณาการตออายุราชการ 

๒.๑   มีมติเห็นชอบให  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  ตอเวลาราชการ  จากการ    
ออกเสียงลงมติจากกรรมการที่อยูในที่ประชุมท้ังหมด  ดังนี้คือ  เห็นชอบ  ๑๓  เสียง   ไมเห็นชอบ  ๐  เสียง
และไมออกความเห็น ๓  เสียง   คือ   ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   นายนนธวัช  ผลวัฒนา   และผศ.ละเมียด  
ควรประสงค 

๒.๒   มีมติเห็นชอบให  รศ.แนงนอย  ดวงดารา  ตอเวลาราชการ  จากการ    
ออกเสียงลงมติจากกรรมการที่อยูในที่ประชุมท้ังหมด  ดังนี้คือ  เห็นชอบ  ๑๓  เสียง   ไมเห็นชอบ  ๐  เสียง
และไมออกความเห็น  ๓  เสียง   คือ   ผศ.ประเสริฐ  มาสุปรีดิ์   นายนนธวัช  ผลวัฒนา   และผศ.ละเมียด  
ควรประสงค” 
 

วาระท่ี   ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 

๔.๑ รายงานความกาวหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี 
  รศ. ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และคณบดี  มอบให รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน  ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  ขอแจงผลการดําเนินงานใหทราบดังนี้ 
• ดานงานการควบคุมภายใน  โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   เพื่อใหหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยไดดําเนินงานการควบคุม
ภายในของหนวยงาน  ซ่ึงคาดวาจะสามารถรายงานความกาวหนาเรื่องควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบไดประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๕๑ นี้   

• ดานงานการตรวจสอบภายใน   อยูระหวางการตรวจสอบภายในดาน
การเงินของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงจะดําเนินการสรุปผลการตรวจสอบภายใน  โดยจะนําเสนออธิการบดีแลวจึงจะ
นําเสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๔

๔.๑.๒ ดานการติดตามการทํางานของมหาวิทยาลัยในดานงบประมาณ  (เอกสาร
ประกอบการประชุมแยกเลม) 

• จากผลการดําเนินงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ ๓ นั้น 
ปรากฏวา  เงินงบประมาณแผนดินหลายรายการที่ยังไมมีการเบิกจายเงินงบประมาณ  เชน  โครงการตั้ง
เบิกจายงบบุคลากรอัตราใหมและอัตราทดแทนเกษียณของกองนโยบายและแผน  เปนตน   ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยควรมีการติดตามหรือเรงรัดใหมีการเบิกใชเงินโครงการตางๆ  เพื่อไมใหเกิดปญหาเหมือนเชน
ปที่ผานมา 

• การจัดสรรงบประมาณ  ไมมีการนําผลการประเมินคุณภาพของ ก.พ.ร. 
และ สมศ. ในปที่ผานมา  มาใชประกอบการพิจารณาเพื่อแกปญหาในการจัดสรรงบประมาณตางๆ 

• การจัดสรรงบประมาณ  ไมมีการคํานวณคาใชจายประจํา และไมมีการนํา
แผนยุทธศาสตรมาประกอบการพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณตางๆ  

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 
๑) คณะกรรมการตรวจสอบภายในควรมีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่อง

งบประมาณกับอธิการบดีและรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  เพื่อจะไดรวมกันพิจารณาการแกไข
ปญหาในการจัดสรรงบประมาณ 

๒) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  มีหนาที่ตองรายงานเรื่อง
งบประมาณใหอธิการบดีไดรับทราบ  กอนจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

๓) ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยมีหนาที่ในการติดตามการดําเนินการดาน
งบประมาณ  แลวจึงนํามารายงานสภามหาวิทยาลัยไดทราบความคืบหนาตอไป 

๔) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ควรชี้ประเด็นใหเห็นถึงงบใดที่ขาด
ประสิทธิภาพและตองการพัฒนาอยางเรงดวน   เพื่อฝายบริหารจะไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 

๕) มหาวิทยาลัยควรเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
๖) ฝายบริหารของมหาวิทยาลัยควรชี้แจงเหตุผลวา  เพราะสาเหตุใด

มหาวิทยาลัยจึงยังไมมีการเบิกจายเงินงบประมาณประเภทนั้นๆ 
๗) ควรนําเรื่องงบประมาณเปนประเด็นในการประชุมสัมมนาสภาสถาบัน 

เร่ือง “การเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” ในวันเสารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ นี้ 
  มติท่ีประชุม มีมติใหฝายบริหารดําเนินการติดตามในดานการบริหารจัดการ
งบประมาณ   และนํากลับมารายงานความคืบหนาใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบตอไป 

๔.๑.๓ ดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดี 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี
และคณบดี   ไดกําหนดกรอบการประเมินผลงานการดําเนินงานผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย   คือ   



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๕ 

ผลการดําเนินงานของอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน  โดยจะใหผูบริหารนําเสนอ
วิสัยทัศนในมุมมอง ๔ ดานตามหลักของ Balance scorecard วาจากขอมูลของมหาวิทยาลัยในปจจุบันจะ
บริหารจัดการอยางไรใหบรรลุภารกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ซึ่งคณะกรรมการติดตาม ตรวจ
สอบฯ จะประเมินผลงานของแตละทานจากกระบวนการที่นําเสนอวา ได มีการแสดงใหเห็นผลลัพธหรือไม   
มีหลักการหรือไม   มีการเปรียบเทียบในเชิงวิเคราะหกับที่อ่ืนๆ หรือไม   และสามารถอธิบายไดหรือไม  
รวมถึงมีการปรับปรุงหรือไมอยางไร 
 มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๔.๒ การขอบริจาคที่ดิน 
  ผศ. ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี  แจงวา ขณะนี้อยูระหวางรอผลการประชุมจาก
สํานักงานใหญ ของ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  และกําลังดําเนินการประสานงานกับธนาคารฯ เร่ือง
คาเชาสถานที่สําหรับการจัดตั้งสาขายอย   ซ่ึงจะแจงผลการดําเนินการกับสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๔.๓ การแกปญหาศูนย IRPC หรือ  TPI 
  ผศ. ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี  แจงวา ขณะนี้ผูบริหารของ TPI ไดประชุม
กําหนดคาใชจายและรายละเอียดตางๆ แลว   ซ่ึงอยูในระหวางการนัดประชุมระหวางศูนย TPI กับ
มหาวิทยาลัย   และจะแจงผลการดําเนินการกับสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๔.๔ อนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
นําเสนอวา  ขณะนี้การขออนุมัติแตงตั้งผูดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย ของ ผศ.กรุณา  
ล้ิมประเสริฐ   อยูในระหวางรอหนังสือยืนยันการพิจารณาจากผูอานผลงานวิชาการ ศ.ดร.นิยดา  เหลาสุนทร 
(กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) เพื่อจะนําเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตามลําดับตอไป 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

๔.๕ คดีหมายเลขดําท่ี ๑๖๑/๒๕๔๙ ระหวางนายณรงค  โพธิ์สามตน  ผูฟองคดีกับ               
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
  ผศ. ดร.วิสิฏฐ  กิจปรีชา  อธิการบดี  นําเสนอใหทราบวา สํานักงานอัยการพิเศษ     
ฝายคดีปกครองระยอง ๑  ไดสงหนังสือแจงผลคดีของศาลปกครองระยองวา  ศาลปกครองระยองได



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๖

พิพากษายกฟองคดีหมายเลขดําที่ ๑๖๑/๒๕๔๙  เปนคดีหมายเลขแดงที่ ๙๕/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมแนบทายวาระ) 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๔.๖ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ 
พ.ศ. ... 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  
นําเสนอวา  จากการนําเสนอในวาระที่ ๕.๔ ของประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ ไดมีมติที่
ประชุม  คือ “มีมติเห็นชอบและใหปรับแกไข (ราง) ขอบังคับฯ โดยใหเพิ่มเติมหมวด วาดวย คุณสมบัติของ
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ” นั้น  เพื่อใหเปนไปตามมติที่
ประชุมจึงไดแกไขโดยเพิ่มเติม “หมวดที่ ๑ คุณสมบัติของอาจารยพิเศษท่ีขอแตงตั้งใหดํารงตําแหนง” ไวใน 
(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ... (เอกสาร
ประกอบการประชุมแนบทายวาระ) 

 ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 
๑) การยกรางขอบังคับฯ  ควรผานการรับรองหรือผานการแสดงความเห็นชอบจาก

อาจารยพิเศษหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (Stake Holder) 
๒) ควรนํา (ราง) ขอบังคับฯ นี้  ไปใหประชาคมตางๆ ไดแสดงความคิดเห็นดวย 
๓) ในหมวดที่ ๔ การอุทธรณ ขอ ๒๐ ของ (ราง) ขอบังคับฯ ระบุวา “ในกรณีที่มี

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยมีอํานาจตีความและวินิจฉัย” ควรตัดออก  
เพราะ “ขอ ๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้”  มีนัยเชนเดียวกับขอ ๒๐ 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีวาดวย  
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ   และศาสตราจารยพิเศษ พ.ศ. ...  โดยใหตัด “ขอ ๒๐” ออก 
 
 
 

วาระท่ี   ๕ เร่ืองท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
 

๕.๑ (ราง) กรอบงบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๒ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๗ 

  ผศ.บังคม  นิลรักษ  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  นําเสนอ (ราง) กรอบ
งบประมาณรายจาย ปงบประมาณ ๒๕๕๒ (เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม) ซ่ึงผานการกลั่นกรองจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๕๑  แลวนั้น  และขอแกไขเพิ่มเติมเอกสารจากการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและ
งบประมาณ (ตามเอกสารแกไขเพิ่มเติมประกอบการประชุม) โดย (ราง) กรอบงบประมาณรายจาย ประจําป 
๒๕๕๒ ฉบับนี้  ไดสรุปงบประมาณทั้งหมด  ทั้งเงินงบประมาณแผนดิน (งปม.)  เงินนอกงบประมาณ  
ไดแก  งบบํารุงการศึกษา (บกศ.) และงบการศึกษาเพื่อปวงชน (กศปช.) ที่ไดจัดสรรโดยยึดประเด็น
ยุทธศาสตรและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 

๑) ควรใหคณะตางๆ ไดรับทราบเกี่ยวกับ (ราง) กรอบงบประมาณรายจายฉบับนี้
และควรมีแผนงบประมาณที่ทุกคณะยอมรับและสามารถปฏิบัติไดตามแผนนั้น 

๒) จากบทสรุปผูบริหาร ยุทธศาสตรที่ ๒ ไดรับงบมากที่สุด ๓๘.๔%   หรือในการ
จัดสรรงบประมาณแผนดิน (งปม.)   คณะที่ไดรับงบมากที่สุด คือ คณะครุศาสตร นั้น  ควรจะเขียนอธิบาย
รายละเอียดเพิ่มเติม  เชน  กิจกรรมที่เปนงบดําเนินการหรืองบลงทุน เปนตน  เพื่อผูบริหารจะไดทราบขอมูล
ดวย 

๓) ควรนําผลการดําเนินงานของงบประมาณปที่ผานมาเพื่อเปรียบเทียบกับปปจจุบัน
วา มีประสิทธิภาพกวาปที่ผานมาหรือไมอยางไร   แลวนําไปแกไขจุดออนในปที่ผานมาและเสริมจุดแข็งให
ดียิ่งขึ้น  เชน  ผลการประเมินคุณภาพจาก ก.พ.ร./สมศ./สกอ.  เปนตน   โดยพิจารณาวาจุดใดที่ตองการใช
งบประมาณมากหรือนอยไปอยางไร  เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยก็จะ
สามารถพิจารณาใหนโยบายไดวาควรทําอยางไร 

๔) ควรมีการเปรียบเทียบและวิเคราะหจากปที่ผานมากับสถาบันอื่นๆ ดวย  
๕) แผนงบประมาณควรแยกภาพรวมออก ๒ ประเด็น คือ ดานวิทยาศาสตร และ

ดานสังคมศาสตร 
๖) ควรติดตามการใชเงินงบประมาณในระหวางปงบประมาณ ๒๕๕๑  เนื่องจาก

โครงการบางโครงการยังไมมีการเบิกจายเงินงบประมาณเลยตลอด ๓ ไตรมาสที่ผานมา 
๗) ควรจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการพัฒนาดานวิจัยและการสอน  ดานบุคลากร   

และเพื่อการประเมินโครงการ 
๘) คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ  ควรพัฒนาปรับปรุงโดยเริ่มจากการ

ทบทวนเปาหมายประจําปของมหาวิทยาลัยวา สอดคลองกับยุทธศาสตรระยะยาวมากนอยอยางไร 
๙) คณะกรรมการการเงินและงบประมาณ  จะตองทําหนาที่ตามนโยบายหรือมติของ

สภามหาวิทยาลัย  มิใชการทําตามความเห็นของคณะ 
๑๐) ผูบริหารควรมีเปาหมายดานรายไดกอนจึงจะพิจารณาดานรายจาย 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๘

๑๑) การจัดสรรงบประมาณที่มหาวิทยาลัยไดรับมานั้น เปนการไดรับการจัดสรรมา
จากจํานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ (ราง) กรอบงบประมาณรายจายปงบประมาณ ๒๕๕๒ 
 

๕.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี  ซ่ึงไดมีการดําเนินการคัดเลือกกรรมการครบถวน (เอกสารประกอบการประชุม)  ตามขอ 
๑๓ หมวด ๓ แหงขอบังคับฯ วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี  เพื่อขออนุมัติการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ดังรายนามตอไปนี้ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๑)  ไดแก  
รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก ประธานกรรมการ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๒)  ไดแก  
ศ.พิเศษ ดร.ยุวฒัน  วุฒิเมธ ี กรรมการ 
ดร.สวัสดิ์  อุดมโภชน กรรมการ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๓)  ไดแก  
รศ.นันทนีย  กมลศิริพิชัยพร กรรมการ 
นายยุทธนา  พรรคอนันต กรรมการ 
นายปฏิคม  ทองจริง กรรมการ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๔)  ไดแก  
นางจงกลนี  เทือกขันต ี กรรมการ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๕)  ไดแก  
นายธนภณ  กจิกาญจน กรรมการ 

•  กรรมการตามขอบังคับฯ  ขอ ๑๓ (๖)  ไดแก  
นายประจวบ  มะลิทอง กรรมการ 

 รศ.ดร.พิชนี  โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ขอเรียนใหทราบ
วา ในวันศุกรที่ ๒๖ กันยายน  ๒๕๕๑  จะนําเสนอรายงานความคืบหนาการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย  และในวันจันทรที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. จะจัดการ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี คร้ังที่ ๑/๒๕๕๑  ณ หองประชุมทาชาง  อาคารสํานักงานอธิการบดี   
จึงขอเสนอใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการดําเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  เพื่อกําหนดเปน
แนวทางและนําไปปฏิบัติงาน  ดังนี้ 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๙ 

 •  นําเสนอ (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ป 
๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุม)  เพื่อพิจารณาและรับทราบการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 
 •  นําเสนอ การขออนุมัติแตงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  เพื่อ
ปรึกษาดานกฎหมายและคณะทํางานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีหรือเจาหนาที่เพื่อรองรับงานของ
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
 •  นําเสนอ การขออนุมัติเงินงบประมาณ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนบาทถวน) 
เพื่อใหใชสําหรับการประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดี 

  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 
๑) การกําหนดแนวทางและหลักเกณฑในการแสดงวิสัยทัศนของผูสมัครควร

กําหนดใหชัดเจนและเหมาะสม 
๒) การประกาศนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื่อใชเปน

กรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดีนั้น  ควรใชขอมูลอางอิงที่เปนปจจุบัน  เชน การนําแผนปฏิบัติงาน  
แผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  รวมถึงแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  มาใชในการ
อางอิงขอมูลของมหาวิทยาลัยแกผูสมัคร  เปนตน 

๓) ควรกําหนดเปาหมายและจุดเนนของมหาวิทยาลัยวาอยูตรงจุดไหน  เพื่อเปนแนว
ทางการแสดงวิสัยทัศนของผูสมัคร 

๔) ควรเพิ่มเติมการแสดงวิสัยทัศนของผูสมัครในดานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย  
รวมถึงการพัฒนาสภามหาวิทยาลัยภายใตกรอบนโยบาย 

๕) คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ขอเสนอแตงตั้งคณบดีคณะนิติศาสตรใหดํารง
ตําแหนงที่ปรึกษาคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

๖) ควรมีคณะทํางานหรือเจาหนาที่ทํางานเพื่อรองรับงานของคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดี 

๗) การประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดี  จะตองเปนไปตามขอบังคับฯ วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘) ควรประชาสัมพันธเร่ืองการสรรหาอธิการบดีอยางกวางขวาง เพื่อใหบุคคลทั้ง
ภายในและภายนอกไดรับทราบ เชน หนังสือพิมพมติชนรายวัน   หนังสือพิมพทองถ่ิน  วิทยุทองถ่ิน  
โทรทัศนทองถ่ิน CTV. เคเบิลทีวี   เปนตน 

๙) การประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดีจําเปนตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ควรวางแผนและพิจารณาความคุมคาหรือเหมาะสมกับงบประมาณดวย 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๑๐

๑๐) การดําเนินการเพื่อขอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเงินงบประมาณตามลําดับขั้นตอน
นั้น อาจจะไมทันเวลาในการบริหารจัดการการสรรหาอธิการบดี 

๑๑) การสรรหาอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ก็ใชการประชาสัมพันธทาง
หนังสือพิมพรายวันเชนกัน 

 มติท่ีประชุม มีมติดังนี้ 
• มีมติเห็นชอบการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี   
• มีมติเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี     

ป ๒๕๕๑ 
• มีมติเห็นชอบการแตงตั้ง นายจรัส  วีสุวรรณ  คณบดีคณะนิติศาสตร เปนท่ีปรึกษา

ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  และใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีแตงตั้งคณะทํางานเพื่อชวยงาน
ไดตามความจําเปน 

• มีมติอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อการประชาสัมพันธในการสรรหาอธิการบดี 
จํานวนเงิน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  (สี่แสนบาทถวน)  โดยใหคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีรายงานขอเท็จจริง
ของคาใชจายการประชาสัมพันธการสรรหาอธิการบดีใหกับสภามหาวิทยาลัยทราบตอไป 
 

๕.๓ การพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย 
นําเสนอ (ราง) โครงการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี (เอกสารประกอบการประชุม 
แยกเลม)  ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหมีการปรับปรุงโครงสรางและระบบงานสภามหาวิทยาลัย โดยการ
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย   จึงขอให ดร.พิชนี  
โพธารามิก  ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอรายละเอียดดังนี้ 
 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ 
(เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม)  มีประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ๓ เร่ือง  ดังนี้  
 ประเด็นท่ี  ๑   ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  โดยใชเงิน
งบประมาณมหาวิทยาลัยในการจายคาตอบแทนตามสิทธิของรองอธิการบดี  เพื่อทําหนาที่เลขานุการ      
สภามหาวิทยาลัย  โดยขึ้นอยูกับอธิการบดี 
 ประเด็นท่ี  ๒  ถาหากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติประเด็นที่ ๑  ฝายบริหารจะขอเสนอชื่อ
ผูดํารงตําแหนง  และใหดํารงตําแหนงตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๑ เปนตนไป  โดยขอใหเร่ิมปฏิบัติงาน
ตั้งแตวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ เปนตนไป    



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๑๑ 

 ประเด็นท่ี  ๓  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  
๕  ทาน  โดยเลือกจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ๒  ทาน  และจากฝายบริหาร  ๓  ทาน  เพื่อทําหนาที่
กล่ันกรองงานสภามหาวิทยาลัย  โดยขึ้นอยูกับสภามหาวิทยาลัย 
  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 

๑) การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ผานมา  การประชุมจะใชเวลาการ
พิจารณาวาระตางๆ  นานและใชเวลาอภิปรายมาก 

๒) ปจจุบันรองอธิการบดีฝายบริหาร ผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย      
มีภารกิจมากไมสามารถกํากับดูแลงานดานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได  จึงควรแตงตั้งรองอธิการบดีฝาย
กิจการสภามหาวิทยาลัยเพื่อดํารงตําแหนงเลขานุการสภามหาวิทยาลัยแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร 

๓) ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีตําแหนงรองอธิการบดี  ๕  ตําแหนง และผูชวยอธิการบดี  
๓  ตําแหนง 

๔) การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  อาจจะไมเปนกลไกการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย แตจะเปนการผูกพันในเรื่องงบประมาณ   ดังนั้น การ
พิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย  ควรพิจารณาภารงานดวยวาเหมาะสมกับ
ตําแหนงนี้หรือไม 

๕) ควรแตงตั้งผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อเปนผูบริหารสํานักงาน
สภามหาวิทยาลัยแทนการแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

๖) การพิจารณาแตงตั้งรองอธิการบดีหรือผูอํานวยการ  เพื่อเขามากํากับดูแลงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเพียงดานเดียวจะคุมหรือไม เพราะมหาวิทยาลัยตองเสียคาใชจายทั้ง ๒  ตําแหนง 

๗) ควรมีการวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้นวา ควรแกไขปรับปรุงในดานใด ควรแกไข
เร่ืองระบบการบริหารจัดการหรือตัวบุคคล 

๘) ควรมีทีมงานรองรับงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งดานงานบริหารทั่วไป 
งานพัฒนาสภามหาวิทยาลัย และงานประชุมสภามหาวิทยาลัย 

๙) การแตงตั้งรองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย ควรกําหนดใหทดลองงาน 
๑ ป  และประเมินผลงานกอน  แลวจึงแตงตั้งเปนรองอธิการบดี 

๑๐) บางมหาวิทยาลัยมีรองอธิการบดีมากกวา ๕ ทาน เพื่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ   ซ่ึงจะใชวิธีการหารเฉลี่ยงบประมาณแผนดินจากเงินประจําตําแหนงของ 
รองอธิการบดี  ๕  ตําแหนง (ที่กฎหมายกําหนด)  เพื่อจัดสรรเงินประจําตําแหนงใหกับรองอธิการบดีทุกๆ 
ตําแหนงที่แตงตั้งเทาๆ กัน 

๑๑) ปจจุบันมีหนวยงานสภามหาวิทยาลัยซ่ึงเปนเพียงหนวยงานธุรการของสภา
มหาวิทยาลัย  โดยอยูในสังกัดกองกลาง   สํานักงานอธิการบดีแลว  แตกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางทานก็
ยังไมทราบวามีหนวยงานสภามหาวิทยาลัย 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๑๒

๑๒) ควรแตงตั้งรองอธิการบดี  เพื่อรองรับงานของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อชวยแกไข
ปญหาการติดตามประสานงานสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหาร  ซ่ึงที่ผานมาประสบปญหาดานนี้มาก 
 มติท่ีประชุม มีมติดังนี้ 

• มีมติเห็นชอบการแตงตั้ง  ผศ.กุลวนิดา  มาสุปรีดิ์  ดํารงตําแหนง รองอธิการบดี 
ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 

• มีมติอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสภามหาวิทยาลัย   จํานวน  ๕  ทาน 
ดังรายนามตอไปนี้ 

๑) รศ.ดร.พิชนี   โพธารามิก  ประธานกรรมการ 
๒) นพ.วิวัฒน   สุรพรสวัสดิ์ กรรมการ 
๓) อธิการบดี กรรมการ 
๔) ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ กรรมการ 
๕) รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ 

 

๕.๔ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ พ.ศ. ... 
  รศ.วิมล  เอมโอช  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. ... รายละเอียดดังนี้ 
  สืบเนื่องจากที่ประชุมสภาวิชาการ  คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑  เมื่อวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๕๑   มีมติเห็นควรยกรางขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
อาจารยพิเศษ  เพื่อใชในการพิจารณาแตงตั้งอาจารยพิเศษ  ซ่ึงไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันศุกรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ (เอกสารประกอบการประชุมแนบทาย
วาระ)  และไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  
สิงหาคม ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการสภาวิชาการมีมติใหมีการแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. ...  ดังเอกสารประกอบการประชุมแยกเลม 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งอาจารยพิเศษ พ.ศ. ... 
 

๕.๕ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน  
(กศ.ปช.) พ.ศ. ... 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๑๓ 

 รศ.วิมล  เอมโอช  รองอธิการบดีฝายวิชาการ นําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี วาดวย การเก็บเงิน คาธรรมเนียมการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ...  (เอกสารประกอบการประชุม)  รายละเอียดดังนี้ 
 ขอแกไขเพิ่มเติมระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย  การเก็บเงิน 
คาธรรมเนียมการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (กศ.ปช.) พ.ศ. ๒๕๔๙  ขอ ๑๕.๔  กําหนดใหจายคาตอบแทนเจาหนาที่  เปนดังนี้ 
 ขอ ๑๕.๔.๑   ขาราชการ  ลูกจางประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและ
ลูกจางชั่วคราว ใหไดรับคาตอบแทนในอัตราไมเกินคนละ ๓๕๐ บาทตอวัน 
 ขอ ๑๕.๔.๒  นักศึกษา ใหไดรับคาคอบแทนในอัตราไมเกินคนละ ๒๕๐ บาทตอวัน 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี   ตามโครงการ          
การจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.)  พ.ศ. ...  โดยใหไปตรวจสอบรูปแบบการนําเสนอใหถูกตอง 
 

๕.๖ อนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต   ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาบัณฑิตและ
อนุปริญญา 
  รศ.วิมล  เอมโอช   เลขานุการสภาวิชาการ  นําเสนอขออนุมัติใหปริญญามหาบัณฑิต 
ปริญญาบัณฑิตและอนุปริญญา  ซ่ึงไดผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๕๕๑ แล 

  มติท่ีประชุม มีมติอนุมัติตามเสนอ 
 

๕.๗ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอวา จากการประชุม  
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๗/๒๕๕๑ วาระที่ ๕.๑๓  มีมติใหแกไขขอบังคับวาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑  ขอ ๗  เพื่อใหสอดคลองกับระยะเวลาที่ดําเนินการจริง  จึงขอ
นําเสนอการแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม)  ตามเอกสารประกอบการประชุมแยกเลม  มีรายละเอียดดังนี้ 
 “ขอ ๗   เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงอธิการบดี หรือวาระการดํารงตําแหนงใกลครบ
กําหนดโดยเหลือเวลาไมนอยกวาเกาสิบวัน ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาตามขอบังคับนี้” 
  มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี วาดวย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๑๔

วาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 
๖.๑ ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่

เกินความจริงหรือการโฆษณาเปนเท็จ 
 รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  หนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่ ศธ ๐๕๐๙.๖ (๓.๑)/ ว ๙๕๕  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๑  เร่ือง    
ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการโฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการ
โฆษณาเปนเท็จ  ในกรณีโฆษณารับนักศึกษาในหนังสือพิมพหรือส่ือตางๆ ที่ไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน   หลักสูตรหรือหลักเกณฑที่ เกี่ยวกับการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ กําหนด  อาจเขาขายเปนการกระทําผิดกฎหมายได   เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณากํากับ
ดูแลการดําเนินการที่ถูกตองเพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาดวย (เอกสารประกอบการประชุม) 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๖.๒ ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอ  บันทึกขอความ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๙ (๒)/ ว ๙๘๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑  
เ ร่ือง   การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (เอกสารประกอบการประชุม)  โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้   

• ก.พ.อ.จึงไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
พิจารณาดําเนินการตอเวลาราชการแกคณาจารยใหแลวเสร็จกอนที่ขาราชการผูนั้นจะเกษียณอายุราชการ     
ไมนอยกวา  ๖  เดือน  ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไมอาจดําเนินการไดทันตามกําหนดเวลา  จึงเปนดุลพินิจ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษาในการพิจารณากรณีดังกลาว 

• ดังนั้น ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาตอเวลาราชการควรคํานึงถึงความสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. ๒๔๙๔  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๕๑  
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ที่กําหนดใหกอนสิ้นปงบประมาณทุกป  ไมนอยกวาหกสิบวันใหเจาหนาที่ควบคุม
เกษียณอายุของราชการตามมาตรา ๒๐ ยื่นบัญชีรายชื่อขาราชการผูมีสิทธิจะไดรับบําเหน็จบํานาญเนื่องจาก
การเกษียณอายุตามมาตรา ๑๙ ในปงบประมาณถัดไป 
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑ หนา ๑๕ 

๖.๓ สรุปรายงานงบเดือน เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๑ 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ นําเสนอสรุปรายงานงบเดือน 
เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๑   

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 

 
๖.๔ สรุปรายงานรายรับ-จาย ของ สํานักทรัพยสินและรายได 

  รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอสรุป
รายงานรายรับ-จาย เงินนอกงบประมาณ สํานักทรัพยสินและรายได ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๖.๕ สรุปกิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  รศ.เฉลา  ประเสริฐสังข  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  นําเสนอกิจกรรม ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑   
  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 

๖.๖ การชี้แจงการตอเวลาราชการของอาจารยท่ีเกษียณอายุราชการ   
 นายแพทยวิวัฒน  สุรพรสวัสดิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  นําเสนอ 
การชี้แจงการตอเวลาราชการของอาจารยที่เกษียณอายุราชการ ของคณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวน
และตัวบุคคลที่จะเกษียณอายุราชการเพื่อตอเวลา (เอกสารประกอบการประชุมแยกเลม)  เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดตางๆ  เนื่องจากมีหนังสือลงวันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑  จากรองศาสตราจารยเกษิณี             
ผลประพฤติ และรองศาสตราจารยธีรศักดิ์ อินทรมาตย  เพื่อขอความโปรงใสและความยุติธรรมในการตอ
เวลาราชการของขาราชการที่เกษียณอายุ จากสภามหาวิทยาลัย 

  ขอสังเกตและขอเสนอแนะจากที่ประชุม  มีดังนี้ 
๑) การดําเนินการเพื่อตอเวลาราชการ   ฝายบริหารตองดําเนินการตามขั้นตอนใน

ประกาศ ก.พ.อ. และดําเนินการอยางโปรงใส 
๒) การจัดทําขอมูลและความถูกตองของขอมูล เปนหนาที่ของฝายบริหารตอง

ดําเนินการดวยความรอบคอบบนพื้นฐานผลประโยชนของมหาวิทยาลัย  และทุกคณะตองใหความรวมมือ 
๓) การดําเนินการในป พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผานมาทุกฝายลวนเจตนาดี  ฝายที่มีความเห็น

ขัดแยงก็อยากใหกระบวนการดําเนินการเปนไปตามขั้นตอน 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  คร้ังที่ ๘/๒๕๕๑ หนา  ๑๖

๔) การดําเนินการในปตอๆ ไป  ขอใหใชการดําเนินการตอเวลาราชการ ป ๒๕๕๑ 
นี้เปนกรณีศึกษา  และหาทางปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตั้งแตเนิ่นๆ 

  มติท่ีประชุม มีมติรับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  ๑๗.๓๐  น. 
 

.................................................................... 

(รองศาสตราจารยเฉลา  ประเสริฐสังข) 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 


